

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 เมษายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ข้อเสนอมาตรการจัดระบบความปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว ชมรมผู้อำนวยการรพ.สต. (ประเทศไทย) และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดทำข้อเสนอมาตรการจัดระบบความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา พร้อมการเยียวยาเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. ให้แก่ปลัด สธ. โดยมีมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะยาว อาทิ 1.ให้ทุกหน่วยบริการแนะนำทำความเข้าใจกับชุมชนในการใช้บริการสายด่วน 1669 โดยดึงพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 2.ให้สธ./รพ.แม่ข่าย (CUP) สนับสนุนงบประมาณ งบลงทุนเพื่อติดตั้งสัญญาณเสียงไซเรนที่มีความดังสูงให้หน่วยบริการทุกแห่งภายในปีงบประมาณ 2560 3.ให้สธ./รพ.แม่ข่าย สนับสนุนงบลงทุน เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดให้แก่หน่วยบริการทุกแห่งภายในปีงบประมาณ 2560</p> <p>ส่วนมาตรการด้านการบริหารจัดการการอยู่เวรนอกเวลาราชการ อาทิ 1.ให้แต่ละหน่วยบริการมีคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณาเรื่องการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ โดยมีผู้แทนชุมชนร่วมในคณะกรรมการฯ ด้วย 2.การอยู่เวรนอกเวลาราชการให้เป็นไปตามบริบทของหน่วยบริการ สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน 3.ให้ผอ.รพ.สต. พิจารณาออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกเวลาราชการเวรละ 2 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างน้อย 1 คน หรือมากกว่าตามความจำเป็นและเหมาะสมของหน่วยบริการนั้น ๆ โดยคำนึงถึงสถานะเงินบำรุง 4.จัดให้มีผู้ดูแล โดยการประสานกับตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดลาดตระเวนตรวจความสงบเรียบร้อยและบันทึกการตรวจเยี่ยม และ 5.สนับสนุนให้หน่วยบริการตรวจตั้งไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็นต้น</p>
โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>สนช.เห็นชอบโอน 1.1 หมื่นล้าน ตั้งเป็นงบกลาง</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมสนช.มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณ 11,816,512,300 บาท ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หน่วยงานที่ถูกโอนงบประมาณมากที่สุดคือ ศึกษาธิการ 1,087,270,800 บาท ถัดมาเป็น มหาตมไทย 541,552,100 บาท สาธารณสุข 417,136,100 บาท ส่วนกลาโหม ถูกโอนงบประมาณไปเพียง 55,847,700 บาท</p>
คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์	<p>แก๊งอุ้มบุญข้ามชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร แสงอำไพ นายด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมด้วย นพ.ชัชวาล ฤทธิรัฐ รอง นพ.สสจ.หนองคาย ร่วมกันแถลงข่าวจับกุม นายนิธินนท์ ศรีธานียานันท์ อายุ 25 ปี พร้อมของกลางถึงโนโตรเจน 1 ถึงภายในบรรจุหลอดใส่อสุจิ 6 หลอด อ้างว่าเป็นของคนที่สัญชาติจีนและเวียดนาม พร้อมเอกสารการแพทย์จำนวนหนึ่ง เบื้องต้นนายนิธินนท์ให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายยู ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น ให้มารับถึงโนโตรเจนบรรจุอสุจิ ไข่และตัวอ่อนแช่แข็ง ที่คลินิก 4 แห่งในกรุงเทพฯคือ JETANIN, SUPERIOR A.R.T., First และ I-BABY เพื่อนำข้ามไปส่งที่ VIP Clinic ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ลักลอบขนมาตั้งแต่ปี 2559 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 นอกจากนี้ ยังเคยส่งไปคลินิกที่กรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา ทางด่านอรัญประเทศด้วย แต่ละครั้งได้ค่าจ้าง 5,000 บาท</p> <p>นพ.ชัชวาล ฤทธิรัฐ รอง นพ.สสจ.หนองคาย กล่าวว่า ต้องนำไปตรวจที่รพ.หนองคาย ว่าเป็นอสุจิหรือตัวอ่อน แต่สังเกตด้วยตาเชื่อว่าน่าจะเป็นอสุจิเพื่อนำไปผสมกับไข่ น่าจะมีแพทย์คนไทยไปดำเนินการที่ต่างประเทศให้ และต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งหมดว่ามีใบประกอบการที่สามารถดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ ส่วนเรื่องคดีให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษ</p> <p>เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาผิดพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ มาตรา 41 ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ เสนอซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก ซึ่งอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน อัตราทะกั่วจุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ.ศุลกากร ในการนำของต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร จักจุก 10 ปี ปรับ 4 เท่าราคาของรวมค่าอากร หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบว่าเป็นเชื้ออสุจิจริงหรือไม่ หากพบว่าเป็นตัวอ่อนโทษจะหนักขึ้น กรณีนี้หากพบว่ามีเอเจนซีเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีความผิดข้อหาเดียวกันด้วย นอกจากนี้ สบส.จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีคลินิกเกี่ยวข้องที่แห่ง และคลินิกรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ ถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง จะเข้าข่ายความผิด 2 พ.ร.บ. และจะพิจารณาว่าจะต้องสั่งปิดคลินิกชั่วคราวหรือไม่ ส่วนกรณีแพทย์ หากพบว่ามีไปเกี่ยวข้องหรือไปดำเนินการที่ต่างประเทศจะเป็นหน้าที่ของแพทยสภาที่จะดูเรื่องจริยธรรมต่อไป</p> <p>ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สบส. กล่าวว่า จากการตรวจสอบรายชื่อ 4 คลินิกใน กทม. ตามที่ปรากฏเป็นข่าว พบว่า บางแห่งยังมีปัญหาถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทำอุ้มบุญมาก่อน ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนของแพทยสภา</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>20 เม.ย. วันกัญชาโลก</p> <p>-เสนอสรุปว่า 20 เมษายนของทุกปีเป็นวันกัญชาโลก ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เนื่องจากกัญชาถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะดำเนินการเพื่อการวิจัย ซึ่งจะต้องยื่นขออนุญาตกับ อย. เป็นรายกรณี เพื่อนำเสนอต่อ รมว.สธ. อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ</p> <p>ด้าน ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ประเด็นสำคัญคือการแยกแยะว่าการใช้สารเสพติดประเภทใดใช้เพื่อรักษาโรคและเป็นวิถีชาวบ้าน ซึ่งกัญชาต่างจากกระท่อมที่มีความเป็นวิถีชาวบ้านชัดเจน ส่วนข้ออ้างที่ระบุว่ากัญชามีสรรพคุณในการรักษาโรคนั้น หากมีผลรับรองทางการแพทย์ชัดเจนก็พร้อมรับไว้พิจารณา ขณะนี้มีเพียงกัญชงที่อนุญาตให้ปลูกภายใต้การควบคุมและอนุญาตเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชูป การเมือง</p>	<p>สูตรลดพุงของอธิบดีกรมอนามัย</p> <p>-กล่าวว่า หลังจาก นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย วัดดัชนีมวลกายแล้วพบว่า รอบเอวเกินมาหลายซม. เลยหันมาเอาใจจริงเอาใจกับการลดน้ำหนัก ผ่านไปไม่กี่เดือน น้ำหนักหายไป 4 กิโลกรัม พุงลด เมื่อถามสูตรระบุว่า แค่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ฟังดูเหมือนง่าย ๆ แต่ไม่ค่อยอยากเชื่อ เลยเข้าไปดูเฟซบุ๊กส่วนตัวนพ.วชิระ เจอ "สูตรพิเศษ" เคล็ดลับอยู่ที่กำลังใจ คือ การคง "ศรัทธา" ออกกำลังกายด้วยทุกวัน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมรพ.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ว่า จ.ตรังตั้งเป้าให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการพัฒนาที่หมอครอบครัว เตรียมจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 28 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ โดยรพ.ตรังได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมเปิดรับแพทย์เข้ารับการอบรมในปี 2561 ผลิตได้ปีละ 5 คน ให้กับ จ.ตรังและ จ.ใกล้เคียง</p>
<p>สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>พัฒนาผู้ช่วยแพทย์แผนจีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้ยกระดับผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์แผนจีนที่ไม่มีคุณวุฒิหลักสูตร 5 ปี จากสถาบันการศึกษาระดับป.ตรี ที่กรมฯ รับรองทั้งในและต่างประเทศ โดยร่วมกับสถาบันแพทย์แผนจีนและกรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนกำหนดจำนวนไม่ต่ำกว่า 120 ชม. โดยออกหนังสือรับรองการผ่านหลักสูตรและยกระดับให้เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนจีน ขณะนี้มีผู้ได้รับหนังสือรับรอง 342 คนทั่วประเทศ กำหนดให้ต่ออายุหนังสือรับรองทุก 5 ปี</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพครู ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการถ่ายทอดการดำเนินงานจากนโยบายสู่ระดับพื้นที่ แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (พัฒนาศักยภาพครู ก) “ผู้สูงวัยคือหลักชัยของสังคม ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย อายุยืนยาว สุขภาพดียอดเยี่ยมขึ้น” เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชนสุดสัปดาห์	<p>มอทยา</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผอ.องค์การเภสัชกรรม มอทยาตำราหลวง และหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 300 ชุด ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง "การใช้ยาอย่างถูกวิธีกับผู้สูงอายุ" ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</p>
เว็บไซต์แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์	<p>พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยวัยที่สาม อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าเรียนรู้จำนวน 8 หลักสูตร เช่น หลักสูตรสาธารณสุข หลักสูตรด้านสุขภาพ หลักสูตรด้านศาสนา หลักสูตรด้านการศึกษาและเทคโนโลยี ฯลฯ</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.นาประดู่ ซึ่งเป็นตำบลนำร่องระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 69 ราย โดยจะใช้ในการจัดกิจกรรมและบริการเพื่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพผู้สูงอายุและสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน เป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญา</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>อย.น้อย</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารรสจัด นำไปสู่โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หลอดเลือดสมองและมะเร็งตามมา จึงได้เร่งให้ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย เน้นในกลุ่มเยาวชน โดยจัดโครงการอย.น้อย รณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา	<p>ข้อเสนอแนะด้านสุขภาพจิตผู้ถูกหลอกซื้อทัวร์</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวแนะนำประชาชนที่ถูกหลอกซื้อทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ว่า ให้เปลี่ยนมุมมองโดยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสของการเรียนรู้ ไม่ควรซ้ำเติมหรือโทษตนเอง หรือหมดความหวังกับผู้คน องค์กร และสังคม ต้องหยุดยั้งความรู้สึกไม่ไว้วางใจให้อยู่ในวงจำกัด หากยังไม่สบายใจสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชม.</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>เทคนิคการเลี้ยงลูก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ธิพร ตั้งจิตติพร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รพ.เด็ก กล่าวถึงเทคนิคการเลี้ยงลูกให้เกิดความมั่นใจ ช่วง 3 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้ พ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กทำอะไรด้วยตนเอง ลองผิดลองถูก แนะนำว่าควรชื่นชมลูกมากกว่าตำหนิ ชมแบบเจาะจงพฤติกรรม ช่วยให้ลูกรู้ตัวว่าทำดีเรื่องอะไร มีความสามารถอะไร และพร้อมเผชิญความท้าทายในชีวิต แต่อย่าชมว่าเก่งหรือดีที่สุดในโลก อาจทำให้ลูกหลง ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางได้</p>
สยามรัฐ	<p>ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมูลนิธิวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์" ในวันที่ 22-24 เมษายน 2560 เพื่อเร่งพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อนำไปแก้ปัญหาสาธารณสุข เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยให้เทียบเท่าต่างประเทศ พร้อมมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2560</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว นายธนกร อัจฉิตโรไพศาล ผู้ว่าราชการ จ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในตรีกุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน</p>
ไทยรัฐ	<p>ทั่วโลกบริโภคน้ำปนเปื้อน</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกแถลงว่า ประชากรเกือบ 2,000 ล้านคนในโลกกำลังบริโภคน้ำที่มีการปนเปื้อนสิ่งปนื้อก ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอหิวาตกโรค โรคบิด โรคไทฟอยด์ และโปลิโอ ทำให้เสียชีวิตกว่า 500,000 รายในแต่ละปี รวมทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค เช่น หนองในลำไส้ โรคพยาธิใบไม้ในเลือด และโรคซอว์อ๊กเสบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว จีนรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสไขหวัดนกเอช 7 เอ็น 9 รายใหม่ ในมณฑลเหลียวหนิง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นสตรีอายุ 61 ปี ขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่รพ.ประจำมณฑล อาการอยู่ในขั้นวิกฤติ โดยในปีนี้มีมณฑลเหลียวหนิงพบผู้ติดเชื้อไวรัสไขหวัดนกชนิดนี้แล้ว 4 คน</p>
เดลินิวส์	<p>โรคหัดระบาดอิตาลี</p> <p>-เสนอข่าว นายวอลเตอร์ ริคซิอาร์ดี ประธานสถาบันไฮเออร์ เฮลท์ บอกว่า ขณะนี้ มีการระบาดของโรคหัดในอิตาลี โดยกระทรวงสาธารณสุขอิตาลี เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนม.ค.เป็นต้นมา มีผู้ป่วยโรคหัดเกือบ 1,500 ราย เทียบกับปี 2559 มีผู้ป่วย 840 ราย และปี 2558 มีผู้ป่วย 250 ราย ด้านสหรัฐฯ ออกคำเตือนชาวอเมริกันที่เดินทางไปอิตาลีให้ระวังการระบาดของโรคหัด</p>
แนวหน้า	<p>รณรงค์วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย จะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ “วัคซีนสำหรับคนทุกวัย เพื่อประชาชน” ในวันที่ 27 เม.ย. บริเวณตลาดน้ำท่าไม้แก่น และวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. ณ ห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ รัชโยธิน ถนนพหลโยธิน</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคเขตร้อน</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกแถลงแสดงความยินดีกับประชาคมโลก ต่อความคืบหน้าในการต่อสู้โรคร้าย 18 ชนิด ซึ่งถูกละเลยเพิกเฉยมานาน รวมถึงไข้เลือดออกและโรคเกี่ยวกับการนอนหลับ ซึ่งโรคเหล่านี้คร่าชีวิตชาวโลกเฉลี่ยปีละกว่า 170,000 ราย และทำให้ผู้คนพิการหลายล้านคน</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ข่าวจากสื่อออนไลน์</p> <p>ไขหวัด</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าอาวาสวัดตั้งเชิงค้ำ จ.พะเยา เกิดอาการหูดับทั้ง 2 ข้าง หลังฉันทาลบหูดับที่ญาติโยมทำถวายช่วงสงกรานต์ 3-4 ครั้ง ผ่านไปไม่กี่วันเกิดปวดหูรุนแรง สุดท้ายสูญเสียการได้ยิน โดยแพทย์ที่ทำการรักษาระบุว่า อาการหูดับเกิดจากการกินหมูปแบบดิบ ๆ สุก ๆ ซึ่งเชื้ออยู่ในตัวหมู หากบริโภคไม่สุกจะติดเชื้อภายใน 1-3 วัน</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>สัญญาณเตือนอหิวาตกโรค</p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยด้านสาธารณสุข วิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ บลุ่มเบิร์ก ค้นพบว่าปรากฏการณ์เอล นีโญ เป็นสัญญาณเตือนการระบาดของอหิวาตกโรคในทวีปแอฟริกา ซึ่งในปี 2543-2557 เป็นพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากอหิวาตกโรคมากที่สุดในโลก การค้นพบนี้จะทำให้รู้ถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ และหากมีศูนย์การรักษาดูแลอย่างรวดเร็ว จะลดอัตราการเสียชีวิตได้สูงถึง 30%</p>
เพจ Drama-addict	<p>โคลอสตรัมเพิ่มความสูง</p> <p>-แชร์ข้อมูลกรณีมีผู้โพสต์ขายโคลอสตรัมเพิ่มความสูงในกลุ่มเฟซบุ๊กของพ่อแม่ที่มีลูกเป็น G-6-PD โดยกลุ่มพ่อแม่ของเด็กได้พากันโพสต์ข้อความต่อต้านผู้ชายว่าไม่เป็นความจริง รวมทั้งนำอินโฟกราฟฟิกของสธ.มาโพสต์ในความคิดเห็น และช่วยกันแจ้งรีพอร์ตผู้ขายดังกล่าว มีความคิดเห็นส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเชื่อว่าโคลอสตรัมจะเพิ่มความสูงได้ แต่ก็โดนกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยช่วยกันแย้ง ซึ่งแอดมินเพจได้แสดงความชื่นชมต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า เป็นการดีที่เอาเรื่องปัญหาให้ผู้บริโภคเข้มแข็ง คุ่มครองตัวเองได้ และชื่นชมกลุ่มพ่อแม่เหล่านี้</p>
เพจ อ้อ มันเป็นอย่างนี้เอง by อาจารย์เจษฎ์	<p>ผงอาบน้ำผิวขาว</p> <p>-ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ในเพจ “อ้อ มันเป็นอย่างนี้เอง by อาจารย์เจษฎ์” และแชร์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีพบมีการแชร์ผลิตภัณฑ์ ผงอาบน้ำผิวขาว โดยเตือนว่ามีสารอันตราย เช่น ปูนขาวและปูนคลอรีน ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อน และเมื่อหายใจเข้าไปอาจเกิดอันตรายได้ ซึ่งหากมีการบอกว่าใช้แล้วผิวขาวขึ้น จะเป็นการผิดกฎหมาย และเตือนให้ระวังในการซื้อมาใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ล้าลึกสัมต่าเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.ปทุมธานี เกิดเหตุหนุ่มใหญ่กินสัมต่าหมดจาน เกิดอาการตัวเกร็งและชักต่อหน้าภรรยา ญาติช่วยกอดด้านหลังทำให้ผู้ตายสำรอกเส้นมะละกอออกมา ก่อนที่จะล้มลงและเสียชีวิต สาเหตุยังไม่แน่ชัดว่าเกี่ยวกับโรคประจำตัวหรือไม่ ต้องรอผลการผ่าพิสูจน์</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p>เลื่อนอกเผยแพร่วิวสาวไทยฉีดฟิลเลอร์แล้วติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์เมลล์ออนไลน์ของอังกฤษ เผยแพร่คลิปขณะแพทย์บีบหนองออกจากหน้าผากของหญิงไทยวัย 41 ปี ซึ่งฉีดฟิลเลอร์มากกว่า 2-3 ปีแล้ว 1 เดือนก่อนเมื่อมีอาการเจ็บปวด ใบหน้าเริ่มอ่อนนุ่ม ได้ไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาล กทม. พบว่าฟิลเลอร์เกิดการติดเชื้อ แพทย์จึงบีบหนองออกจากศีรษะส่วนหน้าจนหมดและเย็บแผลให้ โดยผู้แทนคลินิกชี้แจงว่า ลูกค้าไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์กับคลินิกแต่มาให้อำนาจปัญหาหลังติดเชื้อ</p>
MGR Online	<p>ความคืบหน้าบ่อน้ำสีดำ จ.นราธิวาส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง นพ.สสจ.นราธิวาส สั่งการให้ทีมสาธารณสุขอำเภอศรีสาคร และผู้อำนวยการรพ.ศรีสาคร ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับเก็บน้ำ พบว่า น้ำในบ่อที่เป็นสีดำเกิดจากตะกอนซากต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเกิดขึ้นนานกว่า 30 ปี มีน้ำผุดตลอดเวลาทำให้น้ำในบ่อไม่แห้ง เมื่อมีกระแสข่าวเกี่ยวกับน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้น จึงมีประชาชนมาตักน้ำไปดื่มจำนวนมาก ส่วนการตรวจเชื้อโรคในน้ำ เบื้องต้นพบว่า มีเชื้อโรคที่มาจากอุจจาระปะปนอยู่ อาจจะทำให้ท้องเสียหรือท้องร่วงได้ ทั้งนี้ จะร่วมพูดคุยกับกลุ่มผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง แต่จะไม่ห้ามหากประชาชนยังคงมีความเชื่อศรัทธา และแนะนำการดื่มน้ำที่ผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้อง</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch